

เดินหน้าแปลงใหญ่พัฒนาเกษตรไทย

Source - เดลินิวส์ (Th)

Wednesday, June 07, 2017 02:05

นับตั้งแต่ปี 2558-2559 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดยกรมการข้าว ได้มีนโยบายในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวและรายได้ของเกษตรกร โดยจัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ซึ่งได้วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อทำการผลิตใน "โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยกกระดับมาตรฐาน และบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมีคุณภาพ

น.ส.ชุตินา บุญประภัสร์ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บอกว่า สำหรับปี 2560 ทางกรมการข้าว ได้มีเป้าหมาย ให้เกษตรกรสามารถเข้ารับการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ได้มากขึ้น จึงได้ปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขจากเดิม ที่ต้องมีการรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป และมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ เป็น 30 คนขึ้นไป และลดพื้นที่ลงเหลือ 300 ไร่ อย่างต่ำ เราไม่อยากให้มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง เราต้องพาทุกคน ไปด้วยกันหมด เราเลยลดขนาดลงมาจากขนาดใหญ่ ให้มีขนาดปานกลาง และขนาดเล็กเพิ่มขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่เพิ่ม การมาลงพื้นที่อาจจะหนักขึ้น แต่เรายินดีทำอยู่แล้ว

ทั้งนี้ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ยังมุ่งเน้นผลักดันให้สมาชิกทุกกลุ่ม เข้าสู่มาตรฐาน GAP หรือ Good Agricultural Practice ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพแบบมีส่วนร่วม โดยชุมชน เกษตรกรจะสามารถผลิตข้าวปลอดภัย ไร้สารเคมี ด้วยหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี มีการประเมินรับรองระบบการผลิต รับรองผลผลิตข้าว ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพเกษตรกรให้สามารถผลิตข้าวด้วยมาตรฐานที่สูงขึ้น อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพผลผลิต ให้ขายได้ราคามากขึ้นกว่าเดิม

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่สำคัญคือให้พี่น้องเกษตรกรมาร่วมกันบริหารจัดการทั้งทรัพยากรการผลิต ปัจจัยการผลิต แล้วบริหารจัดการผลผลิต ซึ่งปีนี้เราเน้นในเรื่องของคุณภาพมาตรฐาน เพราะฉะนั้นในแปลงใหญ่ทุกแปลงต้องเข้าสู่ระบบ GAP นอกจากนี้ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ยังให้ความสำคัญกับการตลาดด้วยยุทธวิธี "การตลาดนำการผลิต" ซึ่งจะมีการพบปะหารือกันระหว่าง โรงสี ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง มาตกลงการซื้อขายกับเกษตรกรล่วงหน้า ซึ่งจะเป็นการการันตีได้อย่างดีว่า ผลผลิตที่ได้จะมีตลาดรองรับอย่างแน่นอน

ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หรือที่เรียกกันว่า "นาแปลงใหญ่" จึงถือเป็นยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรของประเทศไทย ให้มีระดับมาตรฐาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต สร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี ซึ่งที่เหลือนี้อาศัยเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล จะสามารถดำเนินงานร่วมกันได้ดีมากน้อยแค่ไหน ดังเช่นที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ฝากข้อคิดไว้เมื่อครั้งลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่า "ต้องมีการประสานงานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ทำงานด้วยความสามัคคี อันนี้คือหัวใจเลยต้องมีใจมาก่อน เพราะตอนนี้เราเหมือนเดินอยู่ในป่า เรารู้แล้วว่าจุดหมายปลายทางที่จะไปอยู่ทางไหน เรามีแผนที่นำทางแล้ว ต้องอย่าออกนอกเส้นทางมาก เพราะกว่าจะเรียกกลับมาเดี๋ยวไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง" อธิบดีกรมการข้าว กล่าวทิ้งท้าย.--จบ--